

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ (๑๘) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๔ (๑๘) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบทางออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Video Conference และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การภาคประชาสังคมกับการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล” จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล ณ สวนพฤษศยศาสตร์ทิวชล จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบผลการสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทองค์การภาคประชาสังคมกับการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล” เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล ณ สวนพฤษศยศาสตร์ทิวชล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี กสม.สุชาติ และ กสม.ปิติกาญจน์ เข้าร่วมและเป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนสถานการณ์ปัญหาคนไร้รัฐ และไร้สัญชาติในประเทศไทย โดยเป็นการถอดบทเรียนการทำงานของเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งการช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีสถานะบุคคลในสถานศึกษาให้ได้รับการลงทะเบียนเพื่อกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเข้ารับการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (นักเรียนรหัส G) และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานด้านสถานะและสิทธิของบุคคล โดย กสม.สุชาติ ได้ร่วมลงนามเป็นพยาน และ กสม.ปิติกาญจน์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ กสม.สุชาติ และ กสม.ปิติกาญจน์ จะเข้าพบ ดร.ชัยนต์ วรรณระภูติ หัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับจดหมายเหตุดิจิทัลและความเป็นมาของ กสม. รวมทั้งจะไปเยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓. กำหนดการ กสม. แลกง้าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบกำหนดการ กสม. แลกง้าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีวาระการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของ กสม. เรื่องการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลในช่วงที่ผ่านมา

๔. การจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจการไกล่เกลี่ย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสำนักกฎหมายจะจัดประชุมทางไกลในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อรับฟังความเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจการไกล่เกลี่ย ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยเชิญผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือร่วมกับ กสม. ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป